

Source : ผู้จัดการรายวัน

Date : 4 ต.ค. 2561

Page :

4

No :

61321034

RATCHหรือกฟผ.ดูเงื่อนไขไม่จ่ายค่าปรับ หลังโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซิน้ำน้อยเลื่อนCOD

ผู้จัดการรายวัน 360 - ผลิตไฟฟ้าราชบุรี เร่งเจรจา กฟผ.ดูเงื่อนไขหวังไม่ต้อง
จ่ายค่าปรับจากการเลื่อนจ่ายไฟเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าเซเปียน-เซิน้ำน้อยจากเดิม
ก.พ.2562 เป็นปลายปี 2562 แทนหลังเกิดเขื่อนดินแตก ก.ค. 61 เผย ขณะนี้
รอรัฐบาลลาวตรวจสอบสาเหตุเขื่อนแตก ยืนยันปีนี้บริษัทฯ เพิ่มกำลังผลิตไฟ
อีก 750 เมกะวัตต์ หลังเจรจาซื้อกิจการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ

นายกิจจา ศรีพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) เปิดเผยความคืบหน้าการซ่อมบำรุง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเซเปียน-เซิน้ำน้อย ที่ สปป.ลาวว่า ขณะนี้บริษัท
อยู่ระหว่างการรอรัฐบาลลาวตรวจสอบสาเหตุเขื่อนดินถล่มของเขาสวน
Dแตกเมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง
แผนการสรุปความเสียหายและดำเนินการซ่อมบำรุงโครงการดังกล่าว ส่งผล
ให้โครงการนี้ต้องเลื่อนการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ออกจากเดิมในเดือน
ก.พ.2562 เป็นช่วงปลายปี 2562 บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เกี่ยวกับค่าปรับเงินหากโครงการโรงไฟฟ้า
เซเปียน-เซิน้ำน้อยเลื่อนจ่ายไฟ โดยจะพิจารณาว่ามีเงื่อนไขใดบ้างที่จะไม่ต้อง
เสียค่าปรับหากเลื่อนการจ่ายไฟ

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเซเปียน-เซิน้ำน้อย มีกำลังการผลิต
165 เมกะวัตต์ ซึ่งเดิมอยู่ระหว่างการก่อสร้างได้เกิดเหตุเขื่อนดินถล่มขึ้น
ของเขาสวน D (saddle Dam D) ที่กั้นน้ำรอบอ่างเก็บน้ำเซิน้ำน้อย โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเซเปียน-เซิน้ำน้อย เกิดแตกทำให้น้ำในเขื่อนไหลทะลัก
ท่วมบ้านเรือนโดยรอบพื้นที่ช่วง ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการก่อสร้างถือหุ้นโรง
ไฟฟ้าเซเปียน-เซิน้ำน้อย ประกอบด้วย ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 25% SK Engineering
& Construction Company Limited สัดส่วน 26% Korea Western Power
Company Limited สัดส่วน 25% และรัฐบาล สปป. ลาว 24%

นายกิจจา กล่าวว่า ในขณะนี้บริษัทมั่นใจจะสามารถลงทุนโครงการใหม่ได้
ตามเป้าหมายที่ 750 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น
8,350 เมกะวัตต์ จ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ว 6,600 เมกะวัตต์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
เจรจาซื้อกิจการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม 200 กว่าเมกะวัตต์ในประเทศออสเตรเลีย

ก่อนหน้านี้ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าถือหุ้นบริษัท RATCH - Australia Corporation
Limited เพิ่มขึ้น 100% จากเดิม 80% ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ แล้วในประเทศออสเตรเลียราว 200 เมกะวัตต์ และมีโอกาส
สร้างการเติบโตได้อีก ล่าสุดได้ลงทุนขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครอีก 60 เมกะวัตต์ คาดว่า
จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ ในปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทยังเจรจาอีกหลายโครงการในประเทศอินโดนีเซีย
เวียดนาม และฟิลิปปินส์คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาซื้อกิจการโรงไฟฟ้าเข้ามา
เพิ่มได้อีกอย่างน้อยอีก 1 ราย ภายในปีนี้.